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 ในปจจุบัน ปญหาดานส่ิงแวดลอมและอากาศ

เปนพิษในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งมีประชากรอาศัยอยูมากกวา 10 ลานคน เปน

ประเด็นที่มีผูกลาวถึงและพยายามหาแนวทางแกไข

อยางจริงจัง หนึ่งในปจจัยหลักที่กอใหเกิดปญหาน้ันคือ

กาซคารบอนไดออกไซดที่ ถูกปลอยออกมาจาก 

ยานยนต เ ค ร่ือ งยนต สั นดาปภายใน  ( Internal 

Combustion Engine: ICE) ท่ี ใชพลังงานฟอสซิล 

(Fossil) เชน น้ํามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล เปนตน หลาย

ประเทศเห็นวาการสงเสริมใหเกิดการใชยานยนตไฟฟา 

(Electric Vehicle: EV) แทนการใชยานยนต  ICE 

นาจะเปนทางออกท่ีไมเลวเลยทีเดียว 

ประเทศไทยมีการตื่นตัวหันมาใชรถยนต EV มาก

นอยเพียงไร  

 ในป 2561 คนไทยซ้ือรถยนตและรถกระบะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหมทั้งสิ้นเปนจํานวน 1.35 ลานคัน โดยเปนรถยนต 

ไฟฟ าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicle:  HEV) 

รถยนตไฟฟาแบบผสมเสียบปล๊ัก (Plug-in Hybrid 

Electric Vehicle: PHEV) และรถยนตไฟฟาแบตเตอร่ี 

( Battery Electric Vehicle:  BEV)  ร ว ม กัน เ พี ย ง 

22,357 คัน หรือคิดเปนรอยละ 2.01 ของการซ้ือ

รถยนตและรถกระบะใหมทั้งหมด โดยในจํานวนนี้เปน

รถยนต BEV เพียง 141 คัน หรือคิดเปนรอยละ 0.01 

เทานั้น  

ประเทศใดบางมกีารใชรถยนต EV อยางแพรหลาย 

 หากมองในแงของจํานวนการซื้อรถยนต EV

ก็คงหนีไมพนท่ีจะพูดถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

สหรัฐอเมริกาเพราะมีประชากรจํานวนมาก แตหาก

มองสัดสวนของประชากรท่ีใชรถยนต EV ก็ตองไม

มองขามประเทศนอรเวยซ่ึงเปนประเทศเล็ก ๆ แถบ

สแกนดิเนเวีย ท่ีมีประชากรเพียง 5 ลานคน แตมี

สัดสวนการใชรถยนต EV ตอการใชรถยนตทั้งหมด 

สูงที่สุดในโลก โดยในป 2561 ชาวนอรเวยซ้ือรถยนต

ใหมที่เปนรถยนต BEV คิดเปนรอยละ 34 ของการซื้อ

เราจะสงเสริมการใชรถยนตไฟฟา 

ในประเทศไทยไดอยางไร: ถอดบทเรียน

จากประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 
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รถยนตใหมทั้งหมด และในเดอืนมีนาคม 2562 ไดขยับ

สูงขึ้นเปนรอยละ 60 ซึ่งถือวาสูงมาก ท้ังนี้ ในชวง 

ไตรมาสแรกของป 2562 มีการซื้อรถยนต EV สูงถึง 

11,518 คัน ซึ่งคิดเปนสองเทาของยอดการซื้อรถยนต 

EV ในชวงเวลาเดียวกันของปกอน ทั้งนี้ ยอดการซื้อ

รถยนต EV จะสูงกวานี้มาก หากมีการนําเขารถยนต 

EV เพียงพอตอความตองการของผูบริโภค ปจจุบันผูท่ี

จะซื้อรถยนต EV ตองจายเงินสั่งจองรถยนตลวงหนา 

และรถยนต EV ที่ไดรับความนิยมจากผูซื้อชาวนอรเวย

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ รถยนตเทสลา โมเดล 3 รุนใหม 

(New Tesla Model 3) รถยนตนิสสัน ลีฟ (Nissan 

Leaf) และรถยนตโฟคสวาเกน กอลฟ (Volkswagen 

Golf) 

เหตุใดประเทศนอรเวยจึงประสบความสําเร็จใน 

การสงเสริมการใชรถยนต EV 

 ประเทศนอรเวยเปนประเทศที่ไดเปรียบ

ประเทศอื่นในการปรับเปลี่ยนไปใชพลังงานทางเลือก

แทนถ านหิน ทั้ งนี้  เนื่องจากประเทศนอร เ วยมี 

น้ําตกเปนจํานวนมาก และใชประโยชนจากน้ําตก 

ในการสรางพลังงานไฟฟา และตั้งแตประมาณป 2533 

รัฐบาลนอรเวยทุกยุคทุกสมัยไดรวมมือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการเรงใหเกิด

การเปลี่ยนมาใชรถยนต EV แทนการใชรถยนต ICE 

โดยรัฐบาลไดใชมาตรการหลายมาตรการรวมกัน เพ่ือ

สงเสริมใหเกิดการซื้อรถยนต BEV ในท่ีสุด 

 มาตรการที่รัฐบาลนอรเวยไดนํามาใชเพื่อ

กระตุนความตองการซื้อรถยนต EV ไดแก การยกเวน

อากรขาเขาและภาษีจดทะเบียนรถยนต (ตั้งแตป 

2533) การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งเก็บในอัตรารอยละ 

25 (ตั้งแตป 2544) การยกเวนภาษีประจําป (ต้ังแตป 

2539) การอนุญาตใหรถยนต EV ใชชองเดินทางรถ

ประจําทางได (ตั้งแตป 2548) การยกเวนคาเรือขาม

ฟาก (ตั้งแตป 2540-2560) และการเก็บคาเรือขาม

ฟากในอัตราไมเกินรอยละ 50 ของคาเรือขามฟากของ

รถยนต ICE (ตั้งแตป 2561) การยกเวนคาผานทาง 

(ตั้งแตป 2540-2560) และการเก็บคาผานทางในอัตรา

ไมเกินรอยละ 50 ของคาผานทางของรถยนต ICE 

(ตั้งแตป 2562) การยกเวนคาจอดรถในที่สาธารณะ 

(ตั้ งแตป  2542-2560) และการเก็บคาจอดรถใน 

ที่สาธารณะในอัตราไมเกินรอยละ 50 ของคาจอดรถ

ในที่สาธารณะของรถยนต  ICE (ตั้ งแตป  2561) 

การยกเวนภาษี มูลคาเพิ่มใหแกการเชาซื้อ (Leasing) 

การใหเงินชดเชยสําหรับการทําลายรถตู ICE เมื่อซื้อ 

รถตู EV เปนตน  

 การยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพ่ิม

ใหแกรถยนต EV เปนการเฉพาะทําใหราคาของรถยนต 

EV ต่ําลงมากและสามารถแขงขันกับราคาของรถยนต 

ICE ได โดยมาตรการสนับสนุนอ่ืน ๆ ขางตนชวยสงผล

ใหตนทุนของการเปน เจาของรถยนต  (Cost of 

Ownership) ของรถยนต EV ไมแตกตางจากตนทุน

ของการเปนเจาของรถยนต ICE มากนัก 

 ทั้ งนี้  รัฐบาลนอร เวย จะคงการยกเวน

ภาษีมูลคาเพิ่มใหแกรถยนต EV ไปจนถึงสิ้นป 2563 

และยังคงใชนโยบายอ่ืน ๆ ขางตนไปจนถึงสิ้นป 2564 

แมหลังจากป 2564 รัฐบาลนอรเวยจะปรับมาตรการ

ส ง เส ริมการใชรถยนต  EV เ พ่ือใหสอดคลองกับ 

การพัฒนาของตลาดรถยนต EV อยางไรก็ตาม รัฐบาล

นอรเวยก็ไดสงสัญญาณท่ีชัดเจนวาจะสนับสนุนการใช

รถยนต EV ตอไป โดยรัฐสภาของนอรเวยไดตั้งเปาวา

ตั้งแตป 2568 รถยนตใหมที่ซื้อขายกันในประเทศ

นอรเวยจะตองเปนรถยนต BEV หรอืรถยนตไฟฟาที่ใช

เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Fuel Cell Electric Vehicle) 

เทานั้น 

 นอกจากมาตรการที่จะชวยใหผูบริโภคชาว

นอรเวยตัดสินใจซื้อรถยนต EV แทนการซื้อรถยนต 

ICE ในประเด็นเรื่องราคาและตนทุนของการเปน

เจาของรถยนตแลว รัฐบาลนอรเวยยังใชมาตรการอื่น
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เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจในการซื้อรถยนต EV ไดแก 

การสงเสริมการต้ังสถานีอัดประจุไฟฟาใหแกรถยนต 

EV (Charging Infrastructure) โดยเฉพาะอยางยิ่ ง

การสงเสริมใหมีการติดตั้งหัวจายสําหรับการอัดประจุ

ไฟฟาอยางรวดเร็ว (Fast Charging Point) อยางนอย 

2 หัวจายบนถนนหลักทุก ๆ ระยะ 50 กิโลเมตร 

การให อั ดประจุ ไฟฟ า จากแทนอั ดประ จุ ไฟฟ า

สาธารณะโดยไมมีคาใชจาย การสนับสนุนงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการพัฒนารถยนต EV การเผยแพรให

ความรูเก่ียวกับรถยนต EV รวมถึงการสงเสริมดาน

การตลาด เพ่ือใหผูบริโภคมีความรูเก่ียวกับรถยนต EV 

มากข้ึน วารถยนต EV ไมยุงยากหรือแพงอยางที่คิด 

และตัดสินใจซื้อรถยนต EV แทนการซื้อรถยนต ICE 

ในที่สุด  

 ปจจัย อ่ืนที่สงผลใหมีการซื้อรถยนต EV 

อยางแพรหลายในปจจุบันคือการที่ รัฐบาลนอรเวย

จัดเก็บภาษีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจาก 

การผลิตปโตรเลียมตั้งแตป 2534 การจัดเก็บภาษี 

ยานยนต ใหมโดยข้ึนกับปริมาณกาซคารบอนได 

ออกไซดที่ปลอยออกจากยานยนตนั้นยามใชงานตั้งแต

ป 2550 รวมถึงการที่ชาวนอรเวยเลือกซื้อรถยนต BEV 

มากขึ้นเพราะคนขางบานตัดสินใจซื้อรถยนต BEV 

(Neighbour Effects) จนในท่ีสุด ประเทศนอรเวยมี

การใชรถยนต BEV ครบ 50,000 คันในป 2558 ซึ่งเร็ว

กวากําหนดเวลาที่ตั้งไวถึง 3 ป และในป 2561 มี 

รถยนต BEV ที่จดทะเบียนแลวรวมกวา 230,000 คนั 

นโยบายกระตุนความตองการซื้อรถยนต EV ใชได

กับทุกประเทศหรือไม 

 คริสติน า  บู  (Christina Bu) เลขา ธิการ

สมาคมยานยนตไฟฟานอรเวย (Secretary General 

of the Norwegian Electric Vehicle Association) 

ซึ่งเปนตัวแทนของเจาของรถยนต EV กวา 50,000 คน 

ใหสัมภาษณเมื่อป 2560 วา มาตรการที่ประเทศ

นอรเวยใชในการสงเสริมการใชรถยนต EV จนประสบ

ความสําเร็จอาจจะไมสามารถนําไปใชในประเทศอื่น

และใหผลเชนเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากแตละประเทศมี

บริบทที่แตกตางกัน แตมาตรการที่อาจจะลองนําไปใช

และมีตนทุนต่ําในการบริหารจัดการ ไดแก การอนุญาต

ใหรถยนต EV ใชชองเดินรถประจําทาง และการให

จอดรถยนต EV ในท่ีสาธารณะโดยไมเสียคาใชจาย 

 ประเทศสวี เดน เป นประ เทศหนึ่ ง ท่ี ใ ช

นโยบายการใหเงินอุดหนุนแกผูซื้อรถยนต EV เพื่อเรง

ให เ กิดตลาด และ ถือว า รั ฐบาลส วี เดนประสบ

ความสําเร็จในการกระตุนการซ้ือรถยนต EV อยางมาก 

ในชวง 5 เดือนแรกของปนี้  มีผูซื้อรถยนต EV ถึง 

6,694 คัน ซึ่งมากกวา 3 เทาของยอดซื้อในชวงเวลา

เดียวกันของปที่แลว ปจจุบันประเทศสวีเดนมีการใช

รถยนต EV ประมาณ 70,000 คัน และรัฐบาลสวีเดน

ไดประกาศแลววา ตั้งแตป 2573 รถยนตใหมที่ซื้อขาย

กันในประเทศสวีเดนจะตองเปนรถยนต BEV หรือ

รถยนตไฟฟาที่ ใช เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Fuel Cell 

Electric Vehicle) เทานั้น เพ่ือบรรลุเปาหมายที่จะลด 

การปลอยกาซพิษจากยานยนตลงรอยละ 70 

 อยางไรก็ตาม การเพิ่มข้ึนของจํานวนรถยนต 

EV ในประเทศสวีเดนอยางรวดเร็ว ทําใหประเทศ

สวีเดนมีปญหาความไมเพียงพอของพลังงานไฟฟา

สําหรับสถานีอัดประจุไฟฟาโดยเฉพาะอยางย่ิงในเมือง

ใหญ ๆ ของสวีเดน (ซึ่งประเทศนอรเวยไมประสบ

ปญหานี้เนื่องจากผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ําได

เพียงพอ) จนกระทั่งบริษัท Power Circle ผูใหบริการ

ระบบจําหนายกระแสไฟฟาเห็นวา อาจจะตองแกไข

ปญหาดังกลาวดวยการสรางแรงจูงใจให เจาของ

ร ถ ย น ต  EV ไ ม อั ด ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟ า ใ ห แ ก ร ถ ย น ต 

ของตนในชวงเชาและบายซึ่งเปนชวงเวลาท่ีมีการใช

กระแสไฟฟาอยางมาก  

 คริสตินา บู ไดใหความเห็นวา ในการสงเสริม

ใหคนตัดสินใจซื้อรถยนต EV มากขึ้น รัฐบาลสวีเดน

อาจใชมาตรการเก็บภาษีการใชรถยนต ICE สูงข้ึน 
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แทนการใหเงินอุดหนุนดังกลาว และยังเปนการดีกับ

รายรับของรัฐบาลดวย 

ประเทศไทยใชมาตรการใดในการสงเสริมการใช

รถยนต EV บาง 

 สําหรับการสงเสริมดานความตองการใช

รถยนต EV สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) กระทรวงพลังงาน รวมกับสมาคมยานยนต

ไฟฟาไทยในการดําเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนตั้ง

สถานีอัดประจุ ไฟฟ าสําหรับหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยใหผูสนใจยื่นขอรับเงิน

สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(กองทุนอนุรักษพลังงาน) มาตั้งแตป 2559 ซึ่งไดเปด

ใหยื่นขอรับการสนับสนุนมาจนถึงรอบท่ี 6 แลว และ 

มียอดขอรับการสนับสนุนสะสมรวมประมาณ 80 

หัวจาย ต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวที่ 150 หัวจายเมื่อเร่ิม

โครงการ ในขณะที่ภาคเอกชนไดลงทุนติดตั้งสถานี 

อัดประจุไฟฟาไปแลวกวา 200 แหง และมีหัวจาย 

อัดประจุไฟฟารวมกันกวา 500 หัวจาย 

 การไฟฟาสวนภูมิภาคก็ไดสนับสนุนนโยบาย

ของรัฐบาลในการสงเสริมการใชรถยนต EV โดยให

ประชาชนที่ ใชรถยนต EV สามารถจองการเขาใช

บริการอัดประจุไฟฟาที่การไฟฟานครหลวงเขตทุกเขต  

ผานแอปพลิเคชัน MEA EV โดยไมเสียคาใชจาย และ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ก็กําลังอยู

ระหวางการจัดทําแผนแมบทดานการพัฒนายานยนต

ไฟฟา เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดหาไฟฟาให

เพียงพอตอความตองการที่มีแนวโนมสูงข้ึน  

 นอกจากนี้  เปน ท่ีทราบกันดีอยูแล วว า 

ประเทศไทยผลิตรถยนตและรถกระบะรวมกันปละ

ประมาณ 2 ลานคัน และคร่ึงหนึ่งของการผลิตนั้นจะ

ถูกสงออกไปยังตางประเทศ จากการตระหนักถึง 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียานยนตและแนวโนม 

การเปลี่ ยนแปลงความตองการรถยนต EV แทน

รถยนต  ICE การผลิตรถยนต ในประเทศไทย จึง

จํา เปนตองปรับ เปลี่ ยนรูปแบบการผลิต เ พ่ือ ให

สอดคลองกับความตองการของลูกคา ท้ังในและ

ตางประเทศ รวมทั้งลดการพ่ึงพิงการนําเขารถยนต EV 

จากตางประเทศ 

 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

( Board of Investment:  BOI)  จึ ง ได กํ าหนดสิ ทธิ

ประโยชนเพิ่มเติมแกกิจการผลิตยานยนตไฟฟา เชน 

การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การยกเวนอากรขาเขา

เ ค ร่ื อ ง จั ก รแ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ สํ า ห รั บ ก า ร ผ ลิ ต เพื่ อ 

การสงออกเปนเวลา 1 ป การลดอัตราภาษีสรรพสามิต 

เปนตน ทั้งนี้ ระดับของสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมที่จะ

ไดรับขึ้นอยูกับลักษณะของกิจการ เชน ระดับของ

เทคโนโลยี ท่ีใช ในการประกอบกิจการการสราง

มูลคาเพิ่มใหแกวัตถุดิบในประเทศ ปริมาณการลงทุน

ในประเทศ เปนตน (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอาน

ไดจาก Tax Policy Journal, Edition 2, Volume 1, 

April 2018) ซึ่งการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับ

รถยนต EV ไดทําใหราคารถยนต EV ลดลงและสราง

แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อรถยนต EV แทนการซื้อ

รถยนต ICE มากขึ้น   

นโยบายสงเสริมการใชรถยนต EV ของประเทศไทย

ในปจจุบันประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด 

 จากที่ไดนําเสนอสถิติการซื้อรถยนต EV 

และรถยนต BEV ป 2561 ไปขางตน ในปจจุบันมีผูซื้อ

รถยนต BEV เปนจํานวนท่ีนอยมาก และนอยกวา

จํานวนหัวจายสําหรับการอัดประจุไฟฟาที่สถานีอัด

ประจุไฟฟาทั้งประเทศไทยรวมกัน ดังนั้น หากกลาวถึง

ความสําเร็จในการสง เสริมการใชรถยนต EV ใน

ประเทศไทย เราคงตองยอมรับวาเปาหมายของการใช

รถยนต EV ใหได 1.2 ลานคัน ภายในป 2579 หรืออีก

ประมาณ 17 ปขางหนา อาจจะไกลเกินเอ้ือม และหาก

เราปลอยใหสถานการณแบบนี้ดําเนินตอไปเร่ือย ๆ ก็

จะทําใหภาคเอกชนไมมั่นใจที่จะลงทุนในกิจการ 

ที่เกี่ยวกับรถยนต EV ผนวกกับราคาของรถยนต EV  
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ท่ีสูงในปจจุบันและความไมมั่นใจในเทคโนโลยีใหมน้ี

ของคนไทยโดยสวนใหญ จะทําใหคนไทยยังคงซื้อ

รถยนต ICE ตอไป เปนผลใหปญหามลพิษทางอากาศ

จากกาซคารบอนไดออกไซดและปญหาฝุนละออง

ขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (Particulate Matter 

less than 2.5 microns in diameter: PM2.5) ก็จะ

ไมไดรบัการแกไข 

แลวเราจะเดินหนาตอไปอยางไรดี 

 จากขอมูลมาตรการสงเสริมใหเกิดการใช

รถยนต EV ท่ีใชในประเทศนอรเวย ประเทศสวีเดน 

และประเทศไทย จะเห็นไดวา มีอีกหลายมาตรการท่ี

ประเทศไทยยังไมไดนํามาทดลองใชเปนการเฉพาะ 

กับการซื้อรถยนต EV เชน การยกเวนอากรขาเขา 

การยกเวนภาษีจดทะเบียนรถยนต การยกเวนภาษี 

มูลคาเพ่ิม การยกเวนภาษีประจําป การใหเงินอุดหนุน 

การยกเวนคาผานทาง การยกเวนคาเรือขามฟาก 

การยกเวนคาจอดรถในที่สาธารณะ การใหเงินชดเชย

สําหรบัการทําลายรถตู ICE เม่ือซื้อรถตู การอนุญาตให

รถยนต EV ใชชองเดินทางรถประจําทางได เปนตน 

 นักวิชาการหลายทานเห็นดวยกับการนํา

มาตรการภาษี และมาตรการใหเงินสนับสนุนมาใช 

เพราะจะทําใหราคารถยนต EV ถูกลงกวา น้ีและ

สามารถแขงขันกับราคาของรถยนต ICE ได คนไทยจะ

หันมาซื้อรถยนต EV มากขึ้น แทนการซื้อรถยนต ICE 

ซึ่งสรางมลพิษทางอากาศ อยางไรก็ดี มีผูเห็นวาการใช

มาตรการภาษีและมาตรการใหเงินสนับสนุนเปน 

การชวยเหลือคนรวย เนื่องจากรถยนต EV ยังมีราคา

สูง คนรวยเทานั้นที่จะสามารถซื้อได และตลาดรถมือ

สองก็ไมมรีถยนต EV ใหบุคคลทั่วไปไดซื้อ  

 สวนมาตรการอ่ืน ๆ เชน การยกเวนคาผาน

ทางอาจมีความเปนไปไดในการนํามาใช สวนการยกเวน

คาเรือขามฟากอาจจะทําใหเกิดแรงจูงใจนอยเพราะ

การใหบริการขามฟากสําหรับรถยนตมีจํานวนนอย

มาก ในขณะที่มาตรการการใหรถยนต EV ใชชองเดิน

รถประจําทาง การยกเวนคาจอดรถในที่สาธารณะ 

และการใหเงินชดเชยในการทําลายรถยนต ICE เมื่อ

เปลี่ยนมาซื้อรถยนต BEV อาจจะไมเหมาะสมกับ

บริบทของประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยไม

กวดขันเรื่องการใชชองเดินรถประจําทาง ยานพาหนะ

ทุกประเภทใชชองเดนิรถประจําทางเปนปกติ การจอด

รถในที่สาธารณะโดยสวนใหญไมมีคาใชจาย และ

เจาของรถยนตโดยสวนใหญ ไม ได เสียคาใช จ าย 

ในการทําลายรถยนตของตน  

 ดังนั้น ในการพิจารณาวาจะนํามาตรการ

ใดมาใชเพื่อสงเสริมการใชรถยนต EV ในประเทศ

ไทย จะตองมีการศึกษาวิจัยมาตรการของประเทศ

อื่น ๆ โดยมองทั้งความเปนไปไดท่ีจะนํามาตรการ 

นั้น ๆ มาใชกับประเทศไทย บริบทของประเทศไทย 

ตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ ทั้งน้ี จะตองศึกษา 

วิจัยอยางรอบคอบ ถี่ถวน และรวดเร็ว เพื่ออากาศ

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในเร็ววัน 
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